

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Số: 191 /TB-ĐHHD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Hồng Đức năm học 2020 - 2021**

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 14/BTTTT-GPHĐBC ngày 09/01/2009, Giấy phép số 125/GP-BTTTT cấp lại ngày 10/4/2014 và được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình cho các ngành: Văn học, Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Vật lý, Giáo dục học; Tạp chí số tiếng Anh: Hong Duc University Journal of Science được cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 2588 - 1523 riêng theo công văn Số 52/TTKHCN-ISSN của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ về việc cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN). Từ năm 2017 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã tham gia dữ liệu "Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến" - VJOL [<http://www.vjol.info.vn/index.php/HDU>] (địa chỉ truy cập số tiếng Anh và <http://www.vjol.info.vn/index.php/DHHD>) (địa chỉ truy cập số tiếng Việt)].

Để nâng cao hơn nữa chất lượng của tạp chí và tiếp tục đề nghị HĐCDGSNN tính điểm công trình, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức xin trân trọng thông báo kế hoạch xuất bản cụ thể như sau:

Tháng 10/2020: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Số 51);

Tháng 12/2020: Lĩnh vực Khoa học Xã hội (Số 52);

Tháng 02/2021: Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật (Số 53);

Tháng 4/2021: Lĩnh vực Khoa học Giáo dục và Quản lý (Số 54).

Tháng 6/2021: Tạp chí Khoa học số tiếng Anh năm 2021 (E7, Vol.12, 2021);

Tháng 8/2021: Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Số 55);

(Ban trị sự căn cứ vào số lượng và chất lượng bài nhận được để quyết định thời gian xuất bản. Lĩnh vực có số lượng bài lớn sẽ được ưu tiên xuất bản trước).

Ngoài các số Tạp chí Khoa học thường kỳ, Nhà trường xuất bản các số chuyên đề dựa trên nhu cầu của cán bộ giảng viên và công văn đề xuất của các đơn vị liên kết trong và ngoài trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ thông qua đồng chí Trần Thị Kim Dung - Thư ký tòa soạn; ĐT: 0856.013.057; email: tapchikhhd@hdu.edu.vn; Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, P.703 Nhà Điều hành, Trường Đại học Hồng Đức, Số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ban biên tập trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia gửi bài đăng Tạp chí theo **Thẻ lệ gửi bài đính kèm**.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu: VT, QLKH&CN.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
HỒNG ĐỨC
TỔNG BIÊN TẬP
Hoàng Thị Mai

THẺ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức công bố các công trình nghiên cứu khoa học chưa đăng ở bất kỳ ấn phẩm nào khác và các bài tổng quan do Hội đồng biên tập đề nghị.

2. Bài viết được soạn thảo trên Word hoặc LaTeX dùng font Times New Roman cỡ chữ 12; cách dòng 1,15 - 1,2 cm; giấy A4; lề trên: 2,5cm; dưới: 2,5cm; trái: 3cm; phải: 2cm. Các ký hiệu, công thức phải rõ ràng, chính xác và có đánh số, hình vẽ, ảnh có kích thước không quá 4x7cm. Tên các biểu bảng đặt ở giữa phía trên; tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữa về phía dưới. Bài viết gửi đăng không quá 8 trang (kể cả biểu bảng, đồ thị và tài liệu tham khảo), bao gồm các nội dung: Tên bài (phản ánh nội dung chính của bài viết); Sau tên bài là tên tác giả, chức danh khoa học, học vị; Tóm tắt (không vượt quá 8 dòng thể hiện ý tưởng và nội dung tóm tắt của bài báo); Từ khoá (những từ chủ yếu để những ai nghiên cứu trong cùng một lĩnh vực có thể nhận biết được); Mở đầu (tóm tắt tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề và đặt vấn đề nghiên cứu); Nội dung và phương pháp nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu và nội dung nghiên cứu thực hiện); Kết quả nghiên cứu và thảo luận (kết quả đạt được, giải pháp và kiến nghị đề xuất, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những phát hiện khác trong các công trình nghiên cứu trước đó); Kết luận (khẳng định những kết quả nghiên cứu đạt được); Tài liệu tham khảo (liệt kê tất cả tài liệu đã được trích dẫn trong bài viết và trình bày theo thứ tự: a, b, c... (tên tác giả đối với tiếng Việt, tên họ đối với tiếng nước ngoài), tên tài liệu, năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản). Bài viết được đánh số thứ tự mục và tiêu đề, các thuật ngữ khoa học được trình bày theo quy định chính thức của Nhà nước. Nếu dùng thuật ngữ mới hoặc thuật ngữ chưa được dùng phổ biến thì cần phải chú thích bên cạnh bằng thuật ngữ xuất xứ. Tên bài báo, nội dung tóm tắt và các từ khóa được viết bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

3. Bài viết gửi tạp chí gồm 02 bản in và 01 file điện tử kèm theo. Cuối bài viết tác giả ghi rõ họ, tên, địa chỉ, điện thoại và email để tiện liên lạc. Ban biên tập không gửi lại tác giả bản thảo và file điện tử trong trường hợp bài phản biện không đạt yêu cầu.

4. Tất cả các bài gửi đăng tạp chí đều được Ban biên tập gửi phản biện nhận xét, đánh giá. Ban biên tập trả lời tác giả về kết quả nhận xét, đánh giá của phản biện và thẩm định đối với bài báo. Ban biên tập liên hệ với tác giả để thực hiện các yêu cầu chỉnh sửa đối với bài báo. Bài đạt yêu cầu sẽ được đăng trong số tạp chí gần nhất.

Địa chỉ liên hệ và gửi bài: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 đường Quang Trung - phường Đông Vệ - thành phố Thanh Hóa;

Điện thoại : 02373 910 211; Fax: 02373 910 475;

E-mail: Tapchikhhd@hdu.edu.vn